

คำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์ ดร.อัลเบโต มานูเอล แซมไปโอ คาสโตร อมาราล
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยบูรพามอบปริญญา
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี
พุทธศักราช 2543

.....

ศาสตราจารย์ ดร.อัลเบโต มานูเอล แซมไปโอ คาสโตร อมาราล (Professor Dr.Alberto Manuel Sampaio Castro Amaral) สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จากมหาวิทยาลัยปอร์โต ประเทศโปรตุเกส และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีฟิสิกัล จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ รับราชการครั้งแรกในตำแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปอร์โต ในปี ค.ศ.1968 หลังจากนั้นได้ทำงานด้านบริหารและเคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง อาทิ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยปอร์โต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาชั้นสูง ดูแลนโยบายการศึกษาของสภาอธิการบดีของโปรตุเกส

นอกจากงานประจำดังกล่าวแล้ว ศาสตราจารย์ ดร.อัลเบโต มานูเอล แซมไปโอ คาสโตร อมาราล ยังดำรงตำแหน่งสำคัญในงานพิเศษด้านต่างๆ อาทิ เป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารของสมาคมที่ปรึกษาด้านวิจัยและการศึกษาของสมาคมมหาวิทยาลัยยุโรป เป็นประธานกรรมการของคณะกรรมการแห่งชาติควบคุมการเทียบคุณวุฒิปริญญาจากต่างประเทศ เป็นประธานกรรมการของคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาในด้านการแพทย์และพยาบาลของประเทศโปรตุเกส และยังดำรงตำแหน่งสำคัญในงานด้าน Quality Assessment Activities หลายประการ อาทิ เป็นประธานคณะทำงานกลั่นกรองของเครือข่ายการวิจัยเคมีสิ่งแวดล้อมของอิตาลี เป็นประธานคณะทำงานกลั่นกรองการติดตามการตรวจสอบคุณภาพสถาบันการศึกษาในประเทศสเปน เนเธอร์แลนด์ อิตาลี ฟินแลนด์ ตุรกี และกรีซ

จากการที่ศาสตราจารย์ ดร.อัลเบโต มานูเอล แซมไปโอ คาสโตร อมาราล มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ เป็นอย่างมาก ทำให้ได้รับรางวัลอันเป็นเกียรติประวัติดีเด่นหลายประการ ได้แก่ ในปี ค.ศ.1994 ได้รับแต่งตั้งจากประธานาธิบดีของโปรตุเกสเป็น Grande Official of the Order of Public Instruction

ในปี ค.ศ.1999 ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยของรัฐ Rio de Janeiro ประเทศบราซิล

ในปี ค.ศ.1999 ได้รับแต่งตั้งเป็น Gran – Official of the Order of Merito Jose Bonifacio, Rio de Janeiro ประเทศบราซิล

จากผลงานทางวิชาชีพที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จ อันเป็นแบบอย่างที่ดีของ
ศาสตราจารย์ ดร.อัลเบอโต มานูเอล แชมไปโอ คาสโตร อมาราล ผู้เป็นทั้งนักวิชาการและนักบริหารที่ประสบ
ความสำเร็จอย่างสูงในการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและประเทศโปรตุเกส เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นบุคคลสำคัญในการสนับสนุนและประสานงานให้มีการลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยปอร์โตและมหาวิทยาลัยในประเทศไทย อาทิ โครงการพัฒนาอาจารย์ใน
ระดับปริญญาเอก (Sandwich Ph.D. Program) ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยของไทยและประชาชนชาวไทย
ในอนาคตอีกด้วย

ด้วยความสามารถและเกียรติคุณอันเป็นที่ประจักษ์ดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยบูรพาจึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี ให้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.อัลเบอโต
มานูเอล แชมไปโอ คาสโตร อมาราล เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป